

รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับการจัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงได้ประชุมประชาคมตำบล วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง โดยมีตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้านๆละ 5 คน รวมทั้งหมด 18 หมู่บ้าน เป็น 90 คน เข้าร่วมรับฟังและเสนอโครงการเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ยอดแกง

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยอดแกง จำนวน 18 หมู่บ้าน

๓. ผลจากการมีส่วนร่วมและนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับของการดำเนินตามโครงการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับการจัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง และเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ



อบต.ยอดแกง ออกประชาคมทั้ง 18 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
รับฟัง รับรู้ รับทราบ ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ 2566



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

วัน ศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕



วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย ท่านนายสมพงษ์ ม่วงกล้า นายองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง
พร้อมบริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ละส่วนงาน กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคมฯ งานจัดเก็บ
ภาษีรายได้ ออกประชาคม โครงการบริหารจัดการกองทุนธนาคารขยะตำบลยอดแกงประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพบปะพี่น้อง
ประชาชนทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้ชี้แจงให้ประชาชนที่อยู่ใน
ชุมชนตำบลยอดแกง เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้ชี้แจงให้แก่ประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้รับรู้
รับทราบ และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน



นายสมพงษ์ ม่วงกล้า
นายองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46230 โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๔๐๓๕-๒



ทวิตเตอร์ : สำนักงาน / ไลน์ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ขอความร่วมมือ
ประชาชนในเขตตำบลยอดแกง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ยอดแกง เข้าตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

**INTEGRITY AND
TRANSPARENCY
ASSESSMENT**

2023

ขอเชิญผู้รับบริการ
หรือผู้ติดต่อของ
หน่วยงานรัฐ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

ประเมินง่าย ๆ ใน 3 นาที

- 1 เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
- 2 ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อ
หรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูล
แก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

สแกน QR Code
เพื่อประเมินทันที

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

itas.nacc.go.th ITAS NACC ITAS NACC @ITAS ITAS NACC ITA



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกว

อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน ออกลงพื้นที่การติดตามการขุดหลุมนำถังขยะเปียกลงดิน ในแต่ละครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาล ในโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เป็นนโยบายของ กระทรวงมหาดไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์กำหนดให้ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐



นายสมพงษ์ ม่วงกล้า
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกว

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกว ตำบลยอดแกว อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ ๔๖๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๔๐-๓๙-๒



ทวิตเตอร์ : สำนักงานฯ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกลง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕



วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยอดแกลง มีฐานการจัดทำข้อมูลในการจัดทำแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ตรงจุดและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ



นายสมพงษ์ ม่วงกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกลง

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกลง ตำบลยอดแกลง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46230 โทรศัพท์ 043-84039-2



ทวิตเตอร์ : สานุสันดา / ไลน์ : สานุสันดา